

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

PTG – เล่นเข้าที่ ถ้ามีลงก็น่าเก็บ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ขึ้นอยู่กับว่า จะลงมาให้หรือเปล่าเท่านั้น หรือ จะลงมาแค่ไหน ให้พอใจมากกว่า เพราะราคาทีพอใจของแต่ละคน ก็ไม่เท่ากันอีกต่างหาก... แต่ในทางเทคนิค ราคาพอนั้น จะไม่ต่างกันมากหรอก มีจุดรับ และจุดหนี ซึ่งถ้าเข้าใจๆ จุดรับ แม้จะไม่ถึงพอดี แต่ก็พอใจที่จะเข้ารับได้ หรือ บางครั้ง เราดูเกมการเล่นในวันวาน เห็นความหนาแน่นของการซื้อขายอยู่ที่ระดับราคาไหน ถ้าหากมีการเปิดสูงๆ กว่าราคาปิด ชักช่องสองช่อง การจะรอราคาที่ตั้งใจไว้ในกราฟ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปพล่อยๆ อาจจะต้องไล่ราคาตามไปด้วยอีกต่างหาก... หรือ ถ้าจะกล้าเปิดมาให้ในราคาที่ปิดวันวาน ยังไงก็ต้องมีการแอบเก็บมาบ้างล่ะ ถ้าจะลงจากราคาปิดอีกสักช่องสองช่อง ก็เหมาะเลย... แต่อันนี้ ไม่ได้หมายถึงว่า ต้องเป็นอย่างนี้กับหุ้นทุกๆ ตัวนะ ที่ว่ามานี้ จะเป็นเรื่องของ การเล่นPTG ตรงๆ เลย เพราะถ้าใครดูการเล่นในวันวานแล้วนั้น ก็จะต้องตามเกมเขาไปแบบนี้ก่อนแหละ... ไม่รู้ว่าจะมีราคาที่ต่ำกว่า 20.3 ให้หรือไม่ ถ้าไม่มี ราคา 20.5-20.3 ในช่วงนี้ก็เก็บได้... แต่ก็ลองๆ ดูหน้างานกันอีกทีก็แล้วกันนะครั้น เพราะที่เขียนในตอนนี่ ปิดตลาดช่วงเย็นไปแล้ว ก็ต้องรีบเขียนเพื่อส่งคอลัมน์ ดั่งนั้น วันรุ่งขึ้น หรือวันนี้ ก็อาจจะมืออะไรๆ ที่อาจจะทำให้ราคาเปิดที่เปลี่ยนไปได้... แต่ถ้าดูจากวันวานแล้ว เห็นอเมฆว่า ถ้า 20.3 เป็นBid ได้มันคงเรียกว่าจะเคาะขา 20.4 มา ก็ไม่เสียหายหรอกนะ ถ้าจะหลุดจาก 20.0 ลงไป ก็ไม่เท่าไร เอะแค่ไม่ต่ำกว่า 19.50 ไว้ก่อนเป็นดี... แล้วงานนี้ อาจจะต้องไม้ไขแค่เล่นรอบกันอย่างเดียวละ อาจจะมีมอยยาวๆ ไว้บ้าง

ดูตามเกม...

จากการเล่นวันวาน ถ้าจะเปิดมาราคา 20.5 ให้ ก็ต้องจัดแล้วละ หรือ จะโดดขึ้นไปสักช่องสองช่อง ก็ต้องรีบตามไปบางส่วน แล้วรอ เผื่อจะใจดี ย่อลงมาให้ในช่วง 20.5-20.3 นะ

แนวรับ : ... 20.5-20.3 ราคาที่ ยังน่าสนใจ (ถ้ามีให้นะ)

เป้าหมาย : ... 23.0 และ 25.0 แค่แนวต้าน เล่นรอบสั้น ๆ

Price Chart...(PTG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PTG... ซึ่งใครจะมองแนวต้านตามกราฟ แล้วเล่นรอบ ก็ลองๆ ดูกันในภาพใหญ่ๆ ว่ามีราคาไหนที่น่าจะต้องเบรคๆ หรือ เจอกับแรงขายออกมาให้ลงได้ แต่อาจจะลงไม่มากไม่มากนัก... ซึ่งนั่นแปลว่า ถ้าจะเน้นไปในทางถ้อยยาวๆ หรือ จะเก็บบางส่วนไว้ถ้อยยาวๆ ก็ได้ โดยเป้าหมายที่คาดหวังในรูปแบบของ MA แบบเดิมๆ ที่เราดูนั้น ก็จะอยู่ที่ระดับ 29.0-30.0 จะมากกว่านี้หรือไม่นั้น ก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของเครื่องมือระยะยาวที่ยาวกว่านี้ เรียกว่า ถ้าจะเอาเรื่องของการนับคลื่นนั้น การเกิน 34.0 ไปได้เมื่อไหร่ ก็นั่นแหละครั้น ยาวๆ ไหว้ว แบบนี้ 29-30 ก็แค่คิดจะขายสละสิ ถ้าจะขายจริงต้องไปดูกันที่ 34 ... ส่วนเมื่อไหร่จะถึง ตรงนี้ค่อยพอม